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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖3   

วันที่ 3  กันยายน  ๒๕๖3 
 เวลา  10.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
4 นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
5 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
6 นายชู    เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
7 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
8 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
9 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 

10 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
11 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
12 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
13 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
14 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
15 นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
16 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 
17 นายเอกชัย     เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
18 นางปรางทิพย์    พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1๑ 
19 นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
20 นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
21 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
22 นายพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 13 
23 นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
24 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 
25 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
26 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
2 นายด ารงค์  ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
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3 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
4 นายบุญสืบ ดิษฐทองค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 
5 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นางสาวรพรกมล พงษ์ภู่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
5 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง แทนผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

10 นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
11 นางสาวสายนที โสดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
12 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
13 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15 นางสาวอรอุมา สังข์เพ่ิม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ แทนผู้อ านวยการส่งเสริม

การเกษตร 
16 นางสาวดาวพระศุกร์ ม่วงศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17 นางสาวสุชาดา ผู้ใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
18 นายภคพล ชูลขันธ์ คนงานทั่วไป 
19 นางสาวกรรณิกาณ์ หอยหวาน พนักงานจ้างเหมาบริการ 
20 นายวสวัด์ิ จรูญจิตไพรัช ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์โยธา 
21 นางสาวธนัชกร จรูญจิตไพรัช ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์โยธา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 
 
 
 

ด้วยห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์โยธา ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า มาตรา 
4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือจัดท าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่
เกี่ยวเนื่องท้องที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 60 
ไร่  1 งาน 63 ตารางวา โดยได้ผ่านความเห็นจากที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติในการยื่นค าขออนุญาตท า
ประโยชน์ในเขตป่าเป็นไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการขออนุญาตท า
ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 จึงขอยื่นค าขอต่อใบอนุญาตท าประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ป่า เข้าประชุมสภาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากท่ีประชุมสภาฯ  ขอเชิญตัวแทน
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์การโยธา ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นางสาวธนัชกร จรูญจิตไพรัช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์การ
โยธา 

กล่าวสวัสดีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้า นางสาวธนัชกร จรูญจิตไพรัช   ใน
ฐานะตัวแทนห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์การโยธา ได้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่า มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือจัดท า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวเนื่องท้องที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ
ปลูกพืช ต้นไม้ยืนต้น พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเชิงอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งป่าไม้เดิมที่มีอยู่แล้วก็จะ
ดูแลโดยไม่ตัดท าลายต้นไม้ จัดท าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีที่พักเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาพักผ่อนและก่อให้เกิดรายได้ส าหรับประชาชนในพื้นท่ี จึงขอให้สภาฯ ลงตาม
มติตามเดิมทีเ่คยขออนุญาตเช่าท าประโยชน์ในในเขตพ้ืนที่ป่าไว้ ขอบคุณค่ะ 

ประธาน ตามบันทึกข้อความกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.3/2892 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2560 
ได้อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์การโยธา เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือจัดท าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และท่ีเกี่ยวเนื่องท้องที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 
60 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ตามเรื่องราวที่ขอได้ มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดย
ก าหนดให้มีสิ่งปลูกสร้างได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาต ส่วนพ้ืนที่ที่
เหลือให้ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่า โดยช าระค่าธรรมเนียมในอัตราไร่ละ 50 บาท ซึ่ง
จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  พื้นที่ท่ีขออนุญาต มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ทิศเหนือ        จด  เชิงเขาหนองสมอ 
     ทิศตะวันออก  จด  พ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ 
     ทิศใต้            จด  ถนนลาดยางหัวหิน – หนองเหียง 
     ทิศตะวันตก     จด  ที่เอกสารสิทธิ์,ทางสาธารณะ,เชิงเขา 
มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภา 

เรียนประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม 
นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ในฐานะ
สมาชิก หมู่ที่ 7 ซึ่งได้อยู่ร่วมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ในสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546 โดยขณะนั้นมี    
นายสุนทร  มงคลเกียรติพร เป็นนายก อบต. ซึ่ง สจ.ล ายอง  พูลล าเนา เป็นตัวแทน
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์การโยธา ในการขออนุญาตต่อที่ประชุม โดยมี
วัตถุประสงค์จากการเช่าพ้ืนที่หลายอย่างด้วยกัน จากสภาพปัจจุบันเห็นว่าไม่มีป่ามี
แต่เขา และตอนที่ทหารยึดอ านาจมีผู้ไปบุกรุกไปท าที่บนเขา ตีนเขา ทหารไล่ลงมา 
ซึ่งเห็นว่าเมื่อได้รับอนุญาตให้เช่าแล้วแต่ไม่ได้ท าประโยชน์  และจะด าเนินการเช่าต่อ 
ผมเห็นว่าการขออนุญาตเช่าพ้ืนที่ต่อ โดยขอให้สภาฯ แสดงความคิดเห็น ซึ่งผมทราบ
ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 2-3 ไร่ ไม่ทราบว่ารวมอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ขออนุญาตด้วยหรือไม่ แล้วเป็นพื้นที่ซ้ าซ้อนกับเขตเทศบาลเมืองหัวหินหรือไม่ 

นายวสวัดิ์  จรูญจิตไพรัช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์
การโยธา 

พ้ืนที่ดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในเขตต าบลหินเหล็กไฟ ไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน และเป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ 
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นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิก หมู่ที่ 9 

เรื่องการขออนุญาตเช่าป่าในสมัยนั้น ผมก็เป็นสมาชิก อบต. อยู่ด้วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2546 เป็นเวลา 17 ปีเศษ ซึ่งไม่ทราบว่าการท าประโยชน์มีการด าเนินการอย่างไร
ถึงขั้นตอนไหนหรือให้ปล่อยรกร้าง ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับมีหรือไม่ เห็นว่า
ควรต้องพิจารณากันอีกครั้งว่าประชาชนจะได้อะไรบ้างในการบริหารของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สามคิงส์การโยธา ขอให้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาจากการเช่าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่
ป่า ชาวต าบลหินเหล็กไฟได้รับประโยชน์อย่างไร และอยากทราบว่าผู้เช่ามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร หากผู้เช่าไม่มีการด าเนินการอะไรเลย ต้องการให้ อบต.  
เข้าไปด าเนินการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ น่าจะเป็นการดีกว่า 

นายวสวัดิ์  จรูญจิตไพรัช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์
การโยธา 

ขออนุญาต เรียนว่าครั้งนี้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์การโยธา จะด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ตามที่ได้เสนอไว้ และเป็นที่ทราบกันว่าในช่วงปี พ.ศ. 2557  ยุค คสช. 
มีการตรวจสอบเรื่องที่ดิน จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการอะไรได้มาก ซึ่งห้างหุ้นส่วนก็
ได้มีการด าเนินการถางป่า กันแนวไฟเพ่ือมิให้ไฟไหม้ป่า และบางครั้งมีละอองไฟจาก
ที่อ่ืนเนื่องจากการเผาขยะเข้ามาก็จะแจ้งรถดับเพลิงเข้ามาดับไฟ ซึ่งมีส่วนในการช่วย
ประหยัดงบประมาณของกรมป่าไม้ ส าหรับประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับคือ ห้าง
หุ้นส่วนฯ จะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เนื่องจาก
เงินทุนมีไม่มากพอที่จะท าเป็นโครงการได้ในคราวเดียว   

ประธาน ตามความหมายของที่ท่านสมาชิกสอบถาม คือ ต้องการทราบว่าห้างหุ้นส่วนฯ นั้น
เมื่อก่อนท่าน สจ.ล ายอง พูลล าเนา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
หุ้นส่วนผู้จัดการ โดยใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนเดิมใช่หรือไม่และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด   

นายวสวัดิ์  จรูญจิตไพรัช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์
การโยธา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์การโยธา เริ่มเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนเมื่อ ปี พ.ศ. 
2556 โดยด าเนินการสานต่อนโยบายของ สจ. ล ายอง พูลล าเนา 

ประธาน ไม่ทราบว่ามีพิมพ์เขียวของพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ จะขอตรวจสอบพิมพ์เขียว เพ่ือความ
ชัดเจน ด้วยในสมัยก่อนพ้ืนที่บริเวณรอบๆ นั้นเดิมไม่มีโฉนด เพ่ือทราบแนวเขตที่
ชัดเจน จะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต 

นายวสวัดิ์  จรูญจิตไพรัช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์
การโยธา 

(ส าเนาเอกสารแผนผังการด าเนินโครงการฯ แจกจ่ายต่อที่ประชุม) ส าหรับการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร จะด าเนินการขออนุญาตก่อนที่จะด าเนินการก่อสร้าง 

นายสายชล  บุบผา 
สมาชิก หมู่ที่ 14  

สอบถามว่าปัจจุบันนี้ที่ดินของห้างหุ้นส่วนฯ เป็นเขตติดต่อป่าไม้แปลงนี้เป็นบ้าน
จัดสรรหรือว่าเป็นโครงการอะไร เพราะว่าไม่ได้ระบุไว้ และในกรณีที่ได้รับการต่อ
ใบอนุญาตแล้วแล้วจะต้องท าประชาคมหรือไม่เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน
ว่าการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนฯ ที่ผ่านมามีผลกระทบอะไรบ้างกับชาวบ้าน เพราะ
โดยปกติเมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้วจะมีการประชาคม  

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขออนุญาตตอบค าถามประเด็นในเรื่องการอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนทีป่าไม้ เมื่อ
ครั้งก่อนเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดยสภา อบต.หินเหล็กไฟ ในกรณีขอเข้าท า
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ทาง อบต. ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้เป็นการเบื้องต้นว่าให้ผู้ขอใช้
ประโยชน์เข้าไปร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือชี้แจงหลักการและเหตุผล พ้ืนที่
ด าเนินการ รวมทั้งรับฟังความเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ และเมื่อน าเรื่องเข้าสู่ที่
ประชุมสภาฯ ให้ผู้ขอใช้ท าประโยชน์เข้ามาชี้แจง แสดงเหตุผล หลักการ ในเรื่องของ
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การเข้ามาท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า และในประเด็นนี้ทาง อบต. ได้เคยหารือ สอบถาม
ไปยังกรมป่าไม้ในเรื่องของการประชาคมรับฟังความคิดเห็นว่ามีผลหรือเป็น
หลักเกณฑ์ใดในขั้นตอนในการขอเข้าท าประโยชน์ตามระเบียบกฎหมายของกรม   
ป่าไม้หรือไม่อย่างไร ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งหนังสือกลับมา ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาจาก
กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าฯ ก็มิได้
ก าหนดเอาไว้แต่อย่างใด ซึ่งส่วนของความเห็นสภาฯ เป็นความเห็นส าหรับ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นไปตามแบบค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ และจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อน อบต. น าเรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนป่าไว้ในระเบียบวาระเรื่องที่จะเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา เนื่องจากขอมติ
เห็นชอบ แต่ในสมัยการประชุมต่อมาจึงน ามาเข้าระเบียบวาระแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
เนื่องจากว่าเมื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง สภาฯ อบต.ไม่ได้มี
หน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่มีกฎหมายอ่ืนก าหนด
อ านาจหน้าที่ไว้ ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของปลัดก็คือเห็นด้วยที่ให้ผู้ขออนุญาตท า
ประโยชน์สอบถามความคิดเห็นของจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพราะท าให้
ทราบว่ากรณีผู้เช่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่มีประชาชนที่ เคยใช้ประโยชน์มีความ
ขัดข้อง มีการปิดก้ันหรือไม่อย่างไร หรือในเรื่องของการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ
เก็บของป่า เป็นตัน  

ประธาน ผมมีความเข้าใจว่า ท่านสมาชิกมีความกังวล ห่วงใย เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

ผมเห็นว่า ตามที่ปลัดชี้แจง สภาไม่มีอ านาจเห็นชอบ ก็ไม่เห็นควรให้ผู้ขออนุญาต
เสนอเรื่องแต่เข้ามาชี้แจงแต่อย่างใด  หรือควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้าร่วม
ประชุมด้วย เพ่ือทราบข้อสรุปว่าอนุญาตหรือไม่ หรือควรให้เป็นเรื่องเฉพาะระหว่าง 
ผู้เช่ากับกรมป่าไม้  และเนื่องจากราคาที่ดินค่อนข้างสูง ซึ่งผู้เช่าก็ไม่สามารถตอบ
ค าถามได้ เพราะที่ผ่านมามีหลายรายที่เช่าแล้วไม่เกิดประโยชน์ และไม่มีการสานงาน
ต่อ 

ประธาน ขอความเห็นจากปลัด เรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม่ต้องน าเข้า
ระเบียบวาระได้หรือไม่ และในความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ถ้าจัดให้เป็น
รูปแบบ ลงมือท าอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในต าบลหินเหล็ก
ไฟ มีการพัฒนา มีการดูแลท าให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพราะที่ผ่านมาถ้าท าแล้วเกิด
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนในต าบล สภาก็มีความยินดี  แต่ปรากฏว่ายังไม่มีรายใด
ทุกแปลงในต าบลหินเหล็กไฟที่ขออนุญาตด าเนินการให้เป็นรูปธรรม จึงท าให้สมาชิก
สภาขาดความเชื่อม่ันในค าสัญญา ดังนั้น ส าหรับพ้ืนที่แปลงนี้ การอนุญาตเป็นอ านาจ
หน้าที่ของกรมป่าไม้ แต่การบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของผู้ที่ขออนุญาต ผมอยากให้
เกิดเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ จะได้เป็นแบบอย่างของที่อ่ืน การพัฒนาที่เกิด
ประโยชน์ในการดูแลพ้ืนที่ป่าไม้และด าเนินการในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิด
ประโยชน์ให้พี่น้องชาวต าบลหินเหล็กไฟ จึงขอฝากไว้เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

นายวสวัดิ์  จรูญจิตไพรัช 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามคิงส์
การโยธา 

ส าหรับการเสนอขออนุญาตในครั้งนี้ จะเริ่มด าเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการฯ ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดสามคิงส์การโยธา เมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 ทางหุ้นห้างส่วนฯ 
มีความตั้งใจจริงที่จะด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต จากกรม
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ป่าไม้ แต่เมื่อปี พ.ศ.2557 คสช.เข้ามาบริหารประเทศ การด าเนินการจึงระงับไป 
ต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ก็ประสบปัญหาโควิดอีกระลอก  ทั้งนี้จากการรับฟัง
ความเห็นจากที่ประชุมวันนี้แล้ว ผมมีความตั้งใจและขอยืนยันว่าจะด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที่เคยขออนุญาตไว้ และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านต าบลหินเหล็กไฟ
ให้มีรายได้ และมีการรับชาวบ้านต าบลหินเหล็กไฟเป็นพนักงาน จึงขอให้พิจารณา
เปิดโอกาสให้ห้างหุ้นจ ากัด สามคิงส์ การโยธา ได้ด าเนินการอีกครั้ง โดยมิได้หวงห้าม
ให้ชาวบ้านเข้าไปท าประโยชน์ ขอบคุณครับ 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขออนุญาตเพ่ิมเติม จากประเด็นของผู้เช่าป่า ซึ่งอาจจะเป็นผู้เช่ารายใหม่หรือผู้ต่อ
สัญญาเช่าในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า  ในเมื่อในข้อกฎหมายของกรมป่าไม้ 
ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความเห็นของสภาในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ จากที่
สมาชิกสภาเสนอประเด็นก็คือไม่ต้องน าเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเพ่ือรับ
ฟังได้หรือไม่ ในส่วนนี้จะขอรับไว้และท าหนังสือหารือไปที่กรมป่าไม้ ทราบผล
ประการใดจะแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป และขอน าเรียนให้ทราบว่าเรื่องป่าไม้ทาง 
อบต. เคยมีประเด็นที่ท าหนังสือสอบถามและได้เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 2 ครั้ง เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทราบจ านวนราย จ านวนพ้ืนที่ และพิกัด ที่
เช่า เพื่อเป็นข้อมูลว่าผู้เช่ารายใดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้เช่ารายใด
ที่อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตแล้วยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วเข้าไปท าประโยชน์โดยที่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าอะไร เนื่องจากค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยฉบับหนึ่ง 
มอบหมายให้ อบต. ดูแลพ้ืนที่ป่า ทั้งนี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลว่าในพ้ืนที่ป่าของต าบลมีผู้เช่า
ได้รับอนุญาตกี่ราย เนื้อที่เท่าใด พิกัดใด ท าให้เราไม่สามารถทราบได้ว่าใครบุกรุก
หรือไม่ ซึ่ง อบต. ก็ยังไม่เคยได้รับข้อมูลจากกรมป่าไม้   

ประธาน เรื่องอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าได้มีการแสดงความคิดเห็นไปพอสมควร ใน
ส่วนของห้างหุ้นส่วนคาดว่าท่านจะด าเนินการขั้นตอนต่อไป  ท้ายที่สุดตามที่ผมได้
แจ้งไว้สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ อยากให้เกิดประโยชน์ในต าบลหินเหล็กไฟอย่างแท้จริง 
และเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านมีความยินดี ถ้ามีการพัฒนาแล้วพ่ีน้องประชาชนต าบลหิน
เหล็กไฟได้รับผลประโยชน์ และเป็นโอกาสน าร่องที่ดี และเชื่อมั่นว่ากระบวนการของ
ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นข้อก าหนดข้อหนึ่งที่ให้แสดงความคิดเห็นที่ต้องแจ้งให้ท้องถิ่นได้รับ
ทราบ เพราะถ้าไม่แจ้งจะมีผลทบเกิดกับชาวบ้าน ดังนั้น เมื่อผู้ขออนุญาตมาแจ้งให้
แสดงความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการพิจารณาต่อไป มีท่านใดจะ
แสดงความคิดเห็นเรื่องอนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าอีกหรือไม่   

ที่ประชุม ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 
ประธาน 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ว่ามีข้อความใดตกหล่น
หรือขาดประเด็นส าคัญตรงส่วนใดหรือไม่ 

ที่ประชุม ให้การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
วันที่ 10  สิงหาคม 2563   

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
       -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
      -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 
ประธาน 

เรื่องท่ีเสนอใหม่/ญัตติที่เสนอใหม่ 
5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(ร่างท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติฯ) 
ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     มาตรา ๘๗/๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หากสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตรา เป็น
ข้อบัญญัติ ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณปีที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ข้อ ๔๘ วรรคท้าย  ร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณที่ผ่ านการพิจารณาของ
คณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง 
และวาระที่สามตามล าดับ 
(๓) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓  เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     แจ้งแนวทางการด าเนินการกรณีการน าร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการหาข้อยุติ ให้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปร
ญัตติ ก่อนพิจารณาในวาระท่ี ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่าย 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุมสภาฯ 

นางจิราพร  รอดภัย 
ป ลั ด  อ บ ต . หิ น เ ห ล็ ก ไ ฟ
ประธานกรรมการฯ 

รายงานร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่าน
การพิจารณาของกรรมการ พิจารณาหาข้อยุติ  (รายละเ อียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย ) 
โดยสรุป ค าแถลงงบประมาณ ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตามแผนงานที่ ปรับลด/เพิ่ม ดังนี้ 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    
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   งบกลาง 17,327,436.00 15,275,800.00 22,851,930.00 
   งบบุคลากร 23,540,712.00 27,452,180.00 28,782,590.00 
   งบด าเนินงาน 20,109,194.06 27,552,820.00 24,285,600.00 
   งบลงทุน 18,928,836.00 26,989,200.00 1,822,300.00 
   เงินอุดหนุน 5,169,900.39 8,000,000.00 7,050,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 85,076,078.45 105,270,000.00 84,792,420.00 
รวม 85,076,078.45 105,270,000.00 84,792,420.00  

ทั้งนี้เมื่อจ าแนกตามแผนงาน มีการปรับเพ่ิม/ลด ตามรายละเอียดดังนี้ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่างฯ คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติฯ) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

ด้าน ยอดเดิม -/+ ปรับลด/เพ่ิม ยอดใหม่ 
ด้านบริหารทั่วไป 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 22,847,780  - 22,847,780 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,242,000  - 1,242,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  แผนงานการศึกษา 16,836,740  - 16,836,740 
  แผนงานสาธารณสุข 2,455,320  - 2,455,320 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,889,250  - 1,889,250 
  แผนงานเคหะและชุมชน 8,842,420 + 550,000 9,392,420 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000  - 255,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 305,000  - 305,000 
ด้านการเศรษฐกจิ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,400,480 - 2,771,900 3,628,580 
  แผนงานการเกษตร 1,858,400  - 1,858,400 
  แผนงานการพาณิชย ์  + 1,230,000 1,230,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
  แผนงานงบกลาง 22,851,930   22,851,930 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 85,784,320 - 991,900 84,792,420  
  
 ๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ข้อกฎหมาย 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
     ข้อ ๑๐๓ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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ข้อ ๑๐๔ วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 
     ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
     (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
     ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 
     การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนและ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่
หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจ านวนที่พึงม ี

ประธาน ขอความเห็นจากท่ีประชุมว่าสมควรคัดเลือกกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน 
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพ่ือท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหาก
สมาชิกฯ เป็นผู้เสนอชื่อ ต้องมีสมาชิกฯ รับรองไม่น้อยกว่า  ๒ ท่าน หากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง การเลือกจะ
ด าเนินการเลือกทีละต าแหน่ง(คน) จนกว่าจะครบจ านวน 3 คน  

นายธนวัฒน์  จั่นปาน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 

เสนอ นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 15 
ผู้รับรอง  
นางสาวเรณู  ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
นายเอกชัย  เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 10 

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิกสภา อบต.

หมู่ที่ 15 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

เสนอ นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
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ผู้รับรอง  
นายจรัส  อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
นายหวัด  ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   

ที่ประชุม ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืน 
ประธาน หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เป็นอันว่า นายณรงค์เดช  อินมี สมาชิกสภา อบต.

หมู่ที่ 9 ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

นายธงชาติ  บุญรอด 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 

เสนอ นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
ผู้รับรอง  
นายบุญอ้าย  ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 12 
นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 

ประธาน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางจิราพร  รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
1. นายสุดจริต  กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 15 
2. นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
3. นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ในวันนี้ขอเชิญทั้งกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง 
3 ท่านประชุมครั้งแรก เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ ในวันที่ 7 

กันยายน ๒๕๖3 เวลา 08.00 – ๑๘.๐๐ น. วันที่ 8 กันยายน 2563  เวลา 
๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑3.๐๐ น. โดยหาก
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ท่านใดประสงค์ยื่นเสนอขอแปร
ญัตติ มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักจัดการงาน
ทั่วไป และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลืองานกิจการสภาฯ 
เป็นผู้รับค าขอแปรญัตติ  ณ ส านักงานเลขานุการสภาฯ เมื่อหมดเวลารับค าแปรญัตติ
แล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมีการประชุมพิจารณาค าเสนอแปรญัตติที่มีผู้ยื่น
เข้ามา ดังนั้นจึงให้ที่ประชุมก าหนดวันเวลาประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ คือ วันที่ 
11 กันยายน 2563 เวลา 09.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

ที่ประชุม เห็นชอบ/รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณรงค์เดช  อินมี 
สมาชิก หมู่ที่ 9 

สอบถามเรื่องรถกระเช้าว่ารับน้ าหนักได้เท่าไร 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

ขอฝากว่าผู้ใช้รถกระเช้าควรเป็นเจ้าหน้าที่ของกองช่าง และในกรณีที่ส่วนราชการอ่ืน
จะขอใช้รถกระเช้าให้ท าหนังสือยืมจากกองช่าง 

ประธาน ด้วยในวันนี้ผู้อ านวยการกองช่างไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรถกระเช้า 
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ส าหรับเรื่องการใช้รถกระเช้านั้นเป็นการบริหารจัดการภายใน ควรเพ่ิมความเข้มงวด 
และเป็นผู้ที่มีความช านาญการในการใช้งาน 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก หมู่ที่ 4 

แจ้งให้คณะผู้บริหารช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังถนนซอยเสน่ห์ หมู่ที่ 4 
ตามหนังสือค าร้องที่ได้เสนอไว้ที่กองช่าง 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

ต้องการทราบว่างบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอยต้นไทร 
จะด าเนินการได้ทันหรือไม่ และงบจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 20 ล้านบาท ไม่ทราบ
ว่าด าเนินการต่อหรือไม่ เพราะใกล้จะครบก าหนดในสัญญา จึงอยากทราบว่าติดขัด
ในเรื่องใด 

นายกิตติศักดิ์  เกตุงาม 
หัวหน้าฝ่ายโยธา 

ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งเข้าด าเนินการแล้ว  หากผู้รับจ้างลงพ้ืนที่จะแจ้งให้ท่าน
สมาชิกทราบอีกครั้ง 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 
 
 
 
 

กรณีผู้รับจ้างล่าช้าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ด้วยโครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 16 ได้
ด าเนินการแล้ว แต่โครงการของ หมู่ที่ 15 ระยะเวลาผ่านไป 1 เดือนกว่ายังมิได้เข้า
ด าเนินการ มีประชาชนจ านวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน  เห็นควรคัดเลือกผู้รับจ้าง
ที่มีมาตรฐานในการท างาน เช่น มีป้ายจราจร และควรมีมาตรการเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา ควรก าชับและมีการบริหารจัดการเพ่ือมิให้เกิด
ปัญหาความล่าช้าอย่างที่เป็นมา  

ประธาน การสรรหาผู้รับจ้าง ข้อคิดแนวทางการท างานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนบ่อยครั้ง จึงขอช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส าหรับการบริหารงบประมาณครั้ง
ต่อไป ท่านปลัดอาวุโสได้ให้ค าแนะน าต่อสภาฯ ว่าสามารถระบุจัดล าดับโครงการที่มี
ความส าคัญก่อนได้ตามมติของที่สภา จึงขอท่านสมาชิกส าหรับการด าเนินการในครั้ง
ต่อไป 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

อยากทราบว่า ผู้บริหารหรือกองช่าง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกการจัดล าดับโครงการ/ 
ความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าจะด าเนินการโครงการใดก่อน 

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ผู้บริหารพิจารณาตามกองช่างเสนอ เพราะว่ากองช่างจะทราบถึงพ้ืนที่ว่าโครงการใด
เหมาะสม หรือมีความเดือดร้อน และให้คณะกรรมการไดต้รวจสอบต่อไป 

นายกิตติศักดิ์  เกตุงาม 
หัวหน้าฝ่ายโยธา 

ขออนุญาตเรียนว่า กองช่างไม่มีอ านาจในการคัดเลือกโครงการ  ซึ่งจะปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่ท่านสมาชิกเสนอ 

ประธาน เห็นว่าหลักการคิดในการพิจารณาว่าควรด าเนินการโครงการใดก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการหรือผู้บริหารควรแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ให้พิจารณาถึงความส าคัญความ
เดือดร้อนเป็นหลัก เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วจะสะท้อนกลับมายังสมาชิกและไม่
สามารถที่จะตอบค าถามชาวบ้านได้ 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

เห็นว่าเป็นปัญหาที่ซ้ าซาก เกิดจากนโยบายของผู้บริหารในการบริหารจัดการ  

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก หมู่ที่ 4 

ด้วยปัญหาเรื่องน้ า หมู่ที่ 4 ซึ่งมีงบประมาณส าหรับจะด าเนินการแล้ว และได้
สอบถามถึงขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างปรากฏว่าจะต้องแก้ไขจัดหาสถานวางแท้งค์น้ าใหม่ 
ซึ่งใช้ระยะเวลานานจนถึงปลายปีแล้ว กรณีไม่ทันก็จะตกเป็นเงินสะสม ขอให้
จัดล าดับความส าคัญ พิจารณาถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักว่าโครงการ
ใดควรที่จะด าเนินการก่อน 
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นายอภิชาติ  ชูลขันธ์ 
สมาชิก หมู่ที่ 4   

ขออนุญาตเรียนสอบถามกรณีท่ีต้องการขยายเขตประปา เขตไฟฟ้าเพ่ิมเติม ซึ่งได้เคย
สอบถามกองช่าง ได้รับค าตอบว่าต้องเพ่ิมแผนเพราะระยะทางไกลกว่าเดิม  อยาก
ทราบว่าสามารถด าเนินการแก้ไขได้หรือไม่ 

ประธาน ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ปลายปีงบประมาณหาแนวทางแก้ไขตามข้อระเบียบต่อไป 
นายจรัส อุชุภาพ 
สมาชิก หมู่ที่ 3 

ขอฝากพิจารณาเรื่องไฟฟ้าของหมู่ที่  3 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็น
โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการอันดับหนึ่งของหมู่บ้าน และเป็นระยะ
เวลานานแล้ว ยังไม่มีการด าเนินการ  

ประธาน ส าหรับวาระอ่ืนๆ ในส่วนของราชการขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังรายงาน และการ
ใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองคลัง
ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ณ วันที่ 1 กันยายน 2563  ดังนี้  
ปัจจุบัน อบต.หินเหล็กไฟ  มีเงินรายรับรวมทั้งสิ้น 89,766,946.18 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 85.12 ของประมาณการราย และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจ านวนทั้งสิ้น 
74,244,022.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.46 ของประมาณการรายจ่าย ดังนั้น 
จึงมีเงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง จ านวน  15,522,923.62 บาท ซึ่งมีรายจ่าย
จริงที่คาดว่าต้องจ่ายในเดือนกันยายน ดังนี้ 
   - รายการที่ตดิผูกพันในระบบบัญชี e-laas                   2,561,834.94  บาท 
   - เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                        314,030.00  บาท 
   - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                        1,800,334.00  บาท   
   - ค่าเช่าบ้าน                                                           57,500.00  บาท 
   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   1,914,000.00 บาท 
   - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                              1,050,000.00 บาท 
   - เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                 276,000.00 บาท 
   - เงินอุดหนุน โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข          320,000.00  บาท 
   - ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะ (ทต.ปราณบุรี)                         200,000.00  บาท 
   - ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ                                          800,000.00  บาท 
   - นมโรงเรียน                                                       413,882.00  บาท 
   - นม ศพด.                                                            80,276.00  บาท 
   - อ่ืนๆ                                                                500,000.00  บาท 
                   เงินคงเหลือ                                     5,235,056.68 บาท 
และกันเงินไว้ส าหรับส าหรับโครงการ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 14 จ านวน 1,195,900 บาท (ตามราคากลาง) 
ซึ่งได้ลงประกาศประกวดราคา ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 ขายแบบแปลน ถึงวันที่ 
10 กันยายน 2563 เสนอราคาวันที่ 11 กันยายน 2563 ส าหรับโครงการนี้คาดว่า
ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น ส่วน
ราชการที่ของบประมาณต้องเสนอเรื่องกันเงินต่อสภา 
     (2) อุดหนุนไฟฟ้า 950,000 บาท  
     (3) อุดหนุนประปาซอยกันเอ่ียมหมู่ที่ 7 จ านวน  62,750 บาท   
     (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นไทร 2  หมู่ที่ 15 จ านวน 1,997,000 
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บาท (ราคากลางตามงบประมาณ ) 
     (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรน้ าหนึ่ง 2-เพชรน้ าหนึ่ง 1 หมู่ที่ 9 
จ านวน 1,403,000 บาท  (ราคากลางตามงบประมาณ ) 
ส าหรับโครงการก่อหอถัง ซอยข้าวหลาม หมู่ที่ 4 ได้รับข้อมูลจากบริหารว่าไม่
สามารถด า เนินการได้  จึ งตั ดออกเ พ่ือกัน ไว้ ส าหรับการกั้ น ห้อง  จ านวน 
250,000.00 บาท จากยอดที่ได้กันไว้ ยอดรายรับยังคงติดลบ จ านวน 6 แสนกว่า
บาท และคาดว่ารายรับที่จะเข้ามาในเดือนกันยายนนี้ประมาณ 2.5 ล้าน โครงการได้
ที่กล่าวมานี้จะได้ด าเนินการทั้งหมด 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

ขออนุญาตสอบถาม ว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไทร 2 
วงเงิน 1,997,000.-บาท จะมีปัญหาเหมือนกรณีของโครงการในหมู่ที่ 2 ที่เกิน
ศักยภาพหรือไม่ สามารถที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้หรือไม่ เนื่องจากมี
หลายขั้นตอนในการด าเนินการ 

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ส าหรับกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา เมื่อกองคลังได้รับราคากลางแล้ว จะใช้เวลาใน
การในการประมูลจนถึงขั้นตอนลงนามในสัญญา ประมาณ 1 เดือน ซึ่งใน 1 เดือนนี้
จะเป็นขั้นตอนการขายแบบแปลน 5 วันท าการ เมื่อเสนอราคาแล้วคณะกรรมการ
พิจารณาผลใช้เวลา 3 วัน ซึ่งมีบางคณะอาจใช้เวลาเกิน เมื่อพิจารณาผลเรียบร้อย
แล้วต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพัสดุมีหน้าที่ประกาศผู้ชนะในระบบ หลังจากประกาศ
แล้วตามระเบียบให้เว้นห้วงระยะเวลา 7 วันท าการ เมื่อครบ 7 วันท าการไม่มีผู้
อุทธรณ์ผลการพิจารณา  ก็จะด าเนินการท าหนังสือแจ้งผู้ชนะประมูลมาให้เข้ามาท า
สัญญา ซึ่งจะใช้เวลาอีก 7 วัน ถ้าภายใน 7 วันไม่มาท าสัญญาก็จะตัดสิทธิ์ รวม
เบ็ดเสร็จแล้ว คือ ใช้เวลา 1 เดือนในการด าเนินการ 

ประธาน สรุปว่า ต้องมีราคากลางก่อน ถึงจะทราบได้ว่าโครงการจะด าเนินการแล้วเสร็จได้
เมื่อไร 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

ขอสอบถามหัวหน้าส านักปลัด เรื่องวิทยุสื่อสารมีการเรียกคืนครบแล้วหรือไม่ 
เพราะว่าไม่ได้มีการใช้งานสื่อสารกันในช่วงนี้ 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรื่องวิทยุสื่อสารได้แจ้งข้อมูลเป็นเอกสารชี้แจงรายละเอียดเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว 
โดยงานป้องกันฯ ที่ดูแลรับผิดชอบ  

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก หมู่ที่ 4 

สอบถามเรื่องตัดงบประมาณแท้งค์น้ า ผมมีข้อสงสัยว่าท าไมไม่มีท่านใดมาปรึกษา
ก่อน ทั้งนี้ ผมได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และได้ด าเนินการประสานงานด้วยตนเอง
ในเรื่องนี้มาโดยตลอด   

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ด้วยเมื่อสักครู่ ผมอาจใช้ค าพูดผิดไปซึ่งหมายถึงว่ารายรับที่จะเข้ามาในเดือนกันยายน 
ประมาณ 2.5 ล้านบาท สามารถน ามาใช้ส าหรับโครงการก่อสร้างหอถัง หมู่ที่ 4 ได้
ครับ  

ประธาน ขอให้ทุกท่านประสานงานกัน พิจารณาถึงล าดับความส าคัญ ความเดือดร้อน  
นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

ส าหรับปัญหาเรื่องหอถังประปานี้ ซึ่งปัจจุบันยังแก้ไขปัญหาเรื่องสถานที่ติดตั้งไม่ได้ 
ซึ่งในระหว่างที่รอขอให้ท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหาต าแหน่งที่จะย้ายหอถัง และใน
ระหว่างที่ยังหาสถานที่ติดตั้งไม่ได้ เห็นควรให้ใช้วิธีซ่อมแซมก่อน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ไปพลางก่อน เมื่อได้สถานที่ใหม่แล้วท าการย้ายจุดติดตั้งแล้ว ก็จะเกี่ยวข้องกับ
งานแผนซึ่งคงจะต้องกันงบประมาณไว้ก่อนตามท่ีได้คุยกับปลัดไว้  
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นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

ขอสอบว่าใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ประมาณการเท่าไร 

นายกิตติศักดิ์  เกตุงาม 
หัวหน้าฝ่ายโยธา 

ในเบื้องต้น ส าหรับการก าหนดราคากลางหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 15 ได้ด าเนินการแล้วพร้อม
แบบแปลนมีการแก้ไขถ้อยค าในตัวใบ BOQ กับแบบให้มีรายละเอียดตรงกัน ราคาได้
ปรับแล้ว  คงเหลือหมู่ที่ 14 ซอยร่วมใจ มีการแก้ไขแบบแปลนให้ตรงกับรายละเอียด
ใบประมาณการ คาดว่าแล้วเสร็จประมาณสัปดาห์หน้า 

นายหวัด  ด่านกลาง 
รองประธานสภา 

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ 
หมู่ที่ 14 กองช่างได้แจ้งเปลี่ยนค่าพิกัดในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิก หมู่ที่ 4 

พบว่ามีป้ายล้มในหลายหมู่ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ แก้ไขและขออนุญาตให้
เปิดห้องเก็บของข้างห้องประชุมว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาสร้างห้องเก็บของที่เสนอมาใหม ่

ประธาน แจ้งให้ผู้รับผิดชอบดูแลห้องเก็บของเปิดให้สมาชิกตรวจหลังรับประทานอาหารเที่ยง 
นายอภิชาติ  ชูลขันธ์ 
สมาชิก หมู่ที่ 4   

บริเวณซอยเลียบบายพาส เป็นเขตของทางหลวง ไม่ทราบว่า อบต. สามารถขยาย
เขตประปาผ่านเขตของทางหลวงได้หรือไม่ เพ่ือจะได้เสนอเข้าแผนต่อไป 

ประธาน ต้องท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่  และสามารถน า
บรรจุในแผนตามข้ันตอนที่ถูกต้อง  

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิก หมู่ที่ 15 

ขอสอบถามหัวหน้าส านักปลัด ตามหนังสือร้องเรียนเรื่องไฟกระพริบจ านวน 2 จุด 
ว่าได้มีการด าเนินการถึงข้ันตอนไหน 

นายจักริน  พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรื่องไฟกระพริบอยู่ระหว่างการจัดซื้อ คาดว่าจะได้ภายในเดือนนี้ โดยติดตั้งบริเวณ
หน้าโรงเรียนอนุบาลหัวหิน และเห็นว่าบริเวณจุดนั้นเป็นถนน 4 เลน จะติดตั้งแล้วจะ
เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพเต็มที่หรือไม่ เมื่อสภาทวงถามก็ยินดีที่จะด าเนินการ
ให้ซึ่งมีการโอนงบประมาณมาตั้งไว้แล้ว  

นายอภิชาติ  ชูลขันธ์ 
สมาชิก หมู่ที่ 4   

ขอประชาสัมพันธ์  ด้วยเจ้าอาวาสวัดหนองตะเภา ขอเชิญร่วมกันท าบุญ เพ่ือสร้าง
โต๊ะ หากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะร่วมท าบุญสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 

ประธาน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหินได้สอบถามมาเช่นกัน เรื่องป้ายจราจร ส าหรับใน
เรื่องของงบประมาณผมคาดว่ายังคงเหลือที่จะตกเป็นเงินสะสม เพราะยังมีส่วนที่ยัง
ไม่ได้โอนงบประมาณ ขอฝากไว้ในวันที่ 20 กันยายน 2563 จะทราบตัวเลขที่
แท้จริงจึงส่วนราชการใดท่ีประสงค์เบิกจ่ายเงินงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ คงเหลือกันไว้แต่เพียงเงินเดือน เนื่องจาก วันที่ 30 กันยายน 
งบประมาณที่เหลือจะตกเป็นเงินสะสมทั้งสิ้น และขอให้กองคลังรายงานยอดเงินที่
ต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาฯ วันที่ 20 กันยายน 2563 
- ประชาสัมพันธ์  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญร่วมงานสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  

นายทวีศักดิ์  อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

แจ้งส่วนราชการที่ประสงค์จะขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ (กันเงินโดยอ านาจ
สภา)  เนื่องจากสภาฯ เปิดสมัยประชุมวิสามัญตั้งแต่วันที่ 3 - 17 กันยายน 2563  
ดังนั้น ขอให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-lass ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2563  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ประธาน มีท่านใดชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธาน 
 

นัดหมายการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ใน
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ โดยมีวาระส าคัญเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  

ที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

 
 

 
ลงชื่อ             ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
 

 
ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
 

 
ลงชื่อ  

   (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 


